

KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ THĂM THÁI BÌNH LẦN THỨ HAI (28/4/1946 - 28/4/2021)

Khắc ghi lời Bác, Hồng An đoàn kết vươn lên

Vinh dự, tự hào hai lần được đón Bác Hồ về thăm, 75 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hồng An (Hưng Hà) đã đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.



Diện mạo xã Hồng An (Hưng Hà).

75 năm đã trôi qua song hình ảnh Bác vẫn in đậm trong tâm trí các thế hệ người dân Hồng An. Những người may mắn được gặp Bác ngày đó nay đều đã ở tuổi "xưa nay hiếm", trong đó có cụ Trần Hữu Hán, 94 tuổi, thôn Việt Thắng. Nhớ lại ngày Bác về thăm, động viên nhân dân xã Hồng An (khi ấy là xã Hồng Hà), cụ Hán xúc động: Sau khi về thăm, Bác nói chuyện rất sát thực, nói về ngày 10/1/1946, chúng ta kiến thiết quê hương, mất mát của nhân dân, Bác đau lòng rơi nước mắt. Bác động viên bà con trước mắt tập trung hàn gắn đê Đĩa và dân hàn gắn đê xong Bác lại về.

Trước sự quan tâm, động viên của Bác, nhân dân ra sức hàn gắn đê, một người làm việc gấp 5, gấp 10 với mong muốn lại được đón Bác về thăm. Vì vậy, chỉ trong 3 tháng đoạn đê đã được hàn gắn, góp phần ổn định sản xuất và đời sống nhân dân. Giữ

đúng lời hứa, đến ngày 28/4/1946 Bác về dự lễ mừng công khánh thành hàn gắn đê Đĩa. Bác khen ngợi thành tích đắp đê của Thái Bình, hoan nghênh tinh thần đoàn kết trong lao động, sản xuất của đồng bào và kêu gọi trước mắt tập trung vào 3 nhiệm vụ lớn là chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm.

Khắc ghi lời dạy của Bác, dù trong thời chiến cũng như thời bình, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hồng An đều ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Đảng bộ và nhân dân Hồng An vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp; năm 2010 và 2016 được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì; năm 2019 được nhận Cờ thi đua của Chính phủ cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Xã Hồng An cũng là điểm sáng của huyện Hưng Hà trong xây dựng nông thôn mới, trở thành một trong những xã đầu tiên về dịch vụ nông thôn mới của huyện. Hiện nay

xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, đang phấn đấu về đích nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian sớm nhất.

Ông Trần Hữu Sơn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Hiện nay, Hồng An đang tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để đẩy mạnh phát triển kinh tế, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã tập trung các loại rau màu; điện tích trồng lúa xen màu khoảng 260ha. Giá trị thu nhập bình quân trên diện tích đất canh tác đạt gần 170 triệu đồng/ha/năm, đặc biệt diện tích vùng chuyên trồng cây ăn quả đạt từ 250 - 500 triệu đồng/ha/năm.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, phát huy lợi thế ven đê, toàn xã phát triển đàn bò hơn 600 con, duy trì ổn định đàn lợn gần 5.000 con

đồng thời tận dụng lợi thế hơn 42ha hồ, ao để nuôi cá và các loại thủy cầm cho giá trị kinh tế cao. Bên cạnh đó, xã duy trì và mở rộng các nghề truyền thống như may khăn, dệt...; phát triển đa dạng các loại hình kinh doanh dịch vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân. Năm 2020, thu nhập bình quân của người dân đạt 50,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,24%.

Thời gian qua, Hồng An tập trung giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Ông Trần Tiến Phúc, Giám đốc HTX DVNN xã Hồng An



75 - 80ha đất lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng các loại cây con cho hiệu quả kinh tế cao hơn, qua đó nâng cao thu nhập của người dân. Đảng ủy, UBND xã đã có nghị quyết và cơ chế cụ thể động viên, khuyến khích người dân tích cực chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã.

Ông Trần Hữu Môn, thôn Quyết Tiến, xã Hồng An



đồng thời tự tháo dỡ tường bao, cổng dậu, công trình hàng quán để làm đường. Chúng ta kiến sự "thay da đổi thịt" từng ngày của quê hương, nhân dân đoàn kết, gần gũi, đời sống ngày càng được nâng cao, tôi thấy rất vui mừng, phấn khởi.

Tháng 1/2020, đoàn thẩm định của tỉnh đã thống nhất xã cơ bản đạt 11/11 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, Hồng An tiếp tục xây dựng 2,1km đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng; xã hội hóa kinh phí lắp đặt hệ thống điều hòa các lớp học và lắp đặt 2 phòng máy vi tính; xã hội hóa xây dựng một số thiết chế văn hóa... Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân không ngừng nâng cao. Xã có 9/9 thôn được công nhận thôn văn hóa cấp huyện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, lề lối làm việc của cấp ủy, chính quyền được đổi mới, hoạt động hiệu quả, nghiêm túc, chất lượng được nâng lên rõ rệt. Năm 2020, Đảng bộ xã được xếp loại đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; chính quyền xã được công nhận chính quyền trong sạch, vững mạnh.

TUỔI TRẺ QUỲNH PHỤ

Lan tỏa việc học và làm theo Bác

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, tuổi trẻ huyện Quỳnh Phụ luôn ra sức thi đua học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo, lập nhiều thành tích đáng kể trên các lĩnh vực.

Với phương châm "trên trước, dưới sau", "trông trước, ngoài sau", "học đi đôi với làm theo", lấy tính gương mẫu, nêu gương của người đứng đầu tổ chức đoàn, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), việc thực hiện Chỉ thị số 05 được các cấp bộ đoàn huyện Quỳnh Phụ gắn với các cuộc vận động, phong trào của đoàn thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vướng mắc tại địa phương. Các cơ sở đoàn chủ động triển khai đến cán bộ, ĐVTN tại cơ sở với những giải pháp và phong trào hành động cụ thể theo từng lĩnh vực và đối tượng: Đối với thiếu niên, nhi đồng, tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động "Thiếu nhi Quỳnh Phụ thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy", "Nhặt ký sỏ vàng làm theo lời Bác"; đối với ĐVTN là học sinh, thực hiện tốt phong trào "Học sinh 3 rèn luyện", "Trường học thân thiện, học sinh tích cực", ĐVTN ở các địa phương là "Tuổi trẻ Quỳnh Phụ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

giác làm theo lời Bác bằng những việc làm cụ thể. Đến nay, toàn huyện có 52 công trình, 10.544 phần việc được các tập thể, cá nhân đăng ký và thực hiện hiệu quả. Trong đó, các cấp bộ đoàn đã vận động ĐVTN sửa chữa và xây dựng mới 70 căn nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, vận động và trao gần 800 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong đợt dịch Covid-19 xảy ra năm 2020, Huyện đoàn Quỳnh Phụ phát động chương trình "Triệu bao gạo nghĩa tình", trao khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, gạo và các nhu yếu phẩm cho 70 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các điểm trực phòng, chống dịch và khu cách ly của huyện tổng trị giá 127 triệu đồng.

Từ thực tiễn cuộc sống, đoàn thanh niên nhiều địa phương, đơn vị đã chọn những công trình, phần việc làm theo Bác cụ thể, thiết thực. Điển hình: Đoàn xã Quỳnh Hải thực hiện công trình thanh niên "Con đường đến trường", trồng hoa đoạn đường trường mầm non của xã với tổng chiều dài gần 2km; Đoàn xã An Hiệp xây dựng sân chơi cho thanh thiếu nhi; Đoàn xã Quỳnh Hội mỗi tháng tổ chức thăm, động viên, tặng quà có giá trị ít nhất 700.000 đồng cho 1 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đã tặng 60 đèn chống cận, 39 đàn gà khăn quàng đỏ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.



Đoàn viên, thanh niên chăm sóc đường hoa tại xã An Lễ (Quỳnh Phụ).

KUÂN PHƯƠNG

Theo chị Nguyễn Thị Hồng Thủy, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Quỳnh Phụ: Qua 5 năm triển khai thực hiện, nhận thức và tinh thần trách nhiệm, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của đa số cán bộ đoàn và ĐVTN về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã chuyển biến tích cực. Từ đó xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tập thể và cá nhân gương mẫu, tự

Không chủ quan, lơ là, chủ động phòng, chống dịch Covid-19 trước nguy cơ xuất hiện đợt dịch thứ tư

Sự gia tăng số người nhiễm Covid-19 ở các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Lào, Campuchia, Thái Lan khiến Việt Nam đứng trước nguy cơ xuất hiện đợt dịch thứ tư nếu không kiểm soát tốt. Điều này đã được Bộ Y tế cảnh báo nhiều lần do lo ngại về nguồn lây nhiễm từ bên ngoài khi tình trạng nhập cảnh trái phép vẫn diễn ra, cùng với đó là tâm lý chủ quan, không thực hiện "5K" sau quãng thời gian không có trường hợp nhiễm Covid-19 trong cộng đồng và nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Nguy cơ lây nhiễm luôn thường trực

Những ngày gần đây, Campuchia ghi nhận có hàng trăm người nhiễm Covid-19 mới/ngày, trong đó có ngày quốc gia này ghi nhận số người nhiễm cao ở mức kỷ lục (hơn 650 người). Tại Lào, có ngày số người nhiễm cũng đã lên tới hơn 110 người. Nhiều tỉnh, thành phố ở hai quốc gia này đã phải áp dụng lệnh phong tỏa. Ông Phạm Nam Thái, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Việt Nam có nhiều tỉnh, thành phố giáp với Lào, Campuchia. Hàng ngày, tại một số tỉnh, thành phố trong nước vẫn ghi nhận có trường hợp nhập cảnh trái phép. Điều này khiến nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại Việt Nam nói chung, Thái Bình nói riêng luôn thường trực. Không chỉ có nguy cơ lây nhiễm từ người nhập

cảnh trái phép, nguồn lây nhiễm từ người nhập cảnh hợp pháp cũng có thể xảy ra nếu việc quản lý cách ly không chặt chẽ, người cách ly không tuân thủ nghiêm các quy định cách ly. Bên cạnh đó, sau quãng thời gian không có trường hợp nhiễm Covid-19 trong cộng đồng đã xuất hiện tư tưởng chủ quan trong phòng, chống dịch, không thực hiện khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế. Tại những nơi tập trung đông người như chợ, trường học..., nhiều người không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách an toàn. Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiều người có nhu cầu đi ra tỉnh ngoài để du lịch, thăm thân, người ở địa phương khác về Thái Bình cũng rất đông. Do đó, nguy cơ bùng phát dịch rất cao nếu không tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Bài học của Ấn Độ khi cho phép tập trung đông người ở lễ hội cùng tâm lý lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch Covid-19 đã khiến quốc gia này đang phải hứng chịu những hậu quả nặng nề: gần đây, mỗi ngày có hàng nghìn người tử vong do Covid-19. Đáng lo ngại, biến thể mới của SARS-CoV-2 đang khiến số người nhiễm tăng nhanh và chưa có xu hướng dừng lại. Sự bùng phát dịch với số người nhiễm và tử vong cao ở Ấn Độ là lời cảnh báo cho những quốc gia khác.

Chủ động phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là

Trước nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 luôn thường trực, để duy trì vững chắc những thành quả đã đạt được trong công tác phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, tỉnh thành nói chung, huyện nói riêng những ngày nghỉ lễ sắp

tới, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19; ngày 26/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1598/UBND-KGVX về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó yêu cầu người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước nguy cơ dịch bệnh; có phương án chủ động sẵn sàng đáp ứng với mọi tình huống của dịch. UBND huyện, thành phố chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp; chỉ đạo các đơn vị chức năng, UBND xã, phường, thị trấn, các tổ tự quản nắm chắc đi biển động dân cư, rà soát những người có nguy cơ lây nhiễm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch. Công văn cũng nêu

rõ cần tăng cường kiểm tra, rà soát, siết chặt công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế, bảo đảm an toàn khu cách ly tập trung, không để lây nhiễm chéo... Ông Phạm Nam Thái, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết thêm: Ngoài việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch, trong lúc này, ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch là quan trọng nhất. Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị cần khuyến cáo người dân thực hiện tốt "5K", hạn chế đi ra tỉnh

ngoài du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Nếu đi phải thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, người ở tỉnh ngoài về Thái Bình phải thực hiện việc khai báo y tế đồng thời tự đánh giá nguy cơ để có biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, bảo đảm sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Dù hiện nay dịch bệnh trong nước đã được kiểm soát, không có ca nhiễm mới trong cộng đồng song mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mỗi tổ chức, cá nhân phải thường xuyên tự đánh giá nguy cơ nhiễm Covid-19 và thực hiện nghiêm các

biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Nếu có nguy cơ phải khai báo y tế, áp dụng ngay các biện pháp phòng, chống dịch và thông báo ngay cho chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời. Vắc-xin phòng Covid-19 có hiệu quả phòng bệnh và phòng biến chứng nặng của bệnh, do đó những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn cần thực hiện tiêm vắc-xin và khi có đủ vắc-xin mỗi người dân cần tích cực tham gia tiêm để tạo miễn dịch cộng đồng, sớm đẩy lùi dịch Covid-19.

HOÀNG LANH



Người từ nước ngoài về cách ly tại Trung đoàn 568 được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.